

Số: 115/TB-THCSLQĐ

Long Biên, ngày 05 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh trường học năm học 2023 – 2024

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường THCS Lê Quý Đôn

Với mục tiêu và tôn chỉ: Nhà trường xác định học sinh là trung tâm của các hoạt động giáo dục. Ngoài vấn đề học tập, việc đảm bảo sức khỏe thể chất cho học sinh là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu, trong đó công tác tổ chức ăn bán trú góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Vì vậy sự phối hợp của Quý phụ huynh sẽ giúp nhà trường tổ chức hoạt động bán trú đúng quy định.

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh trường học, BGH nhà trường kính đề nghị Quý phụ huynh phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

- Phụ huynh cùng tham gia giám sát nhập thực phẩm, theo dõi thực đơn ăn bán trú của học sinh trên trang web. Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm, với nhà trường chăm sóc sức khỏe học sinh. Thực hiện cam kết và nhắc nhở con thực hiện tốt các nội dung của nhà trường.

- Ngoài các bộ phận kiểm tra, giám sát của nhà trường, kính mời Quý phụ huynh phối hợp với nhà trường kiểm tra giám sát bếp ăn bán trú theo quy trình sau:

+ *Khi đến cổng trường, PHHS xuất trình CCCD và thông báo với bảo vệ về nội dung đến trường làm việc.*

+ *Nhân viên Bảo vệ nhà trường sẽ báo với BGH để cử Nhân viên nhà trường đưa PHHS cùng đi kiểm tra, giám sát bếp ăn.*

+ *Ký sổ, lưu biên bản các bên giám sát.*

* Lưu ý: Ngoài các nội dung về công tác bán trú đã nêu trên, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác và rèn kỹ năng cho con em mình tuyệt đối KHÔNG nhận quà tặng, bóng bay, bánh kẹo, thực phẩm từ người lạ tại cổng trường, khu vui chơi và các nơi công cộng khác; tuyệt đối KHÔNG cho HS tự ý mua quà vật và mang thực phẩm không rõ nguồn gốc đến trường để sử dụng.

Nhà trường rất mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Quý phụ huynh để hoàn thành tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học.

Trân trọng thông báo!

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
THCS
LÊ QUÝ ĐÔN

Nguyễn Thị Minh Thủy